

แก๊สโซฮอล์ลง 1 บาท ค.ค.นี้ ปรับสูตรใหม่ใช้ต้นทุนจริง

กระทรวงพลังงานเตรียมปรับสูตรราคาเอทานอลอ้างอิงใหม่ คาดลดลง 1-1.30 บาทต่อลิตร เทียบปัจจุบันอยู่ที่ 26.49 บาทต่อลิตร ส่งผลราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์ถูกลง โดยเฉพาะราคาแก๊สโซฮอล์อี85 ลดลง 80 สตางค์ต่อลิตร ฟากผู้ผลิตเอทานอล ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายจริงไม่เกิน 25 บาทต่อลิตร

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยมกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างปรับปรุงวิธีการคำนวณและกำหนดราคาเอทานอลอ้างอิงใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ที่เห็นชอบให้ใช้ราคาเอทานอลอ้างอิงจากการเปรียบเทียบราคาต่ำสุดระหว่างราคาเอทานอลที่ผู้ผลิตรายงานต่อกรมสรรพสามิตกับราคาเอทานอลที่ผู้ค้ามาตรา 7 รายงานต่อสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายให้ สนพ. รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งเบื้องต้นหากคำนวณตามสูตรราคาเดิมเทียบกับราคาอ้างอิงกับราคาซื้อขายจริงจะต่างกัน 1.30 บาทต่อลิตร แต่กระทรวงพลังงานจะเรียกข้อมูลรายละเอียดจากทางผู้ซื้อและผู้ขายเอทานอลมาคำนวณสูตรอ้างอิงใหม่ ส่วนจะลดลงได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับต้นทุนเอทานอลในขณะนั้น โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนธันวาคมนี้

สำหรับผลดีที่จะเกิดขึ้น นอกจากต้นทุนเอทานอลที่จะเป็นไปตามราคาซื้อขายจริงแล้ว ยังส่งผลให้ต้นทุนแก๊สโซฮอล์ลดลงด้วย โดยเฉพาะแก๊สโซฮอล์ อี85 เนื่องจากมีสัดส่วนผสมเอทานอลมากถึง 85% หากราคาต้นทุนเอทานอลลดลงประมาณ 1 บาทต่อลิตร ทำให้ต้นทุนแก๊สโซฮอล์อี 85 ลดลงได้ถึง 80 สตางค์ต่อลิตร

“ปัจจุบันการคำนวณสูตรเอทานอลอ้างอิง ถูกมองว่าทางผู้ค้าแจ้งมาถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นจำเป็นต้องเรียกข้อมูลจากทั้ง 2 ฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อนำราคาที่ดีที่สุดมาคำนวณ ให้สะท้อนราคาเอทานอลที่แท้จริง โดยทาง สนพ. จะเป็นผู้ประกาศราคาเอทานอลอ้างอิงใหม่ เทียบกับสูตรอ้างอิงปัจจุบันที่ 26.49 บาทต่อลิตร ที่คำนวณจากเอทานอลจากมันสำปะหลัง 29.57 บาทต่อลิตร และเอทานอลจากกากน้ำมัน หรือโมลาส 24.76 บาทต่อลิตร” นายประพนธ์กล่าว

ส่วนความคืบหน้าสถานการณ์น้ำมันปาล์มดิบในประเทศเริ่มดีขึ้น หลังกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เจรจกกับผู้ค้าน้ำมันเอกชน 14 ราย เก็บสำรองน้ำมันไบโอดีเซลปี 100 เพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 70.8 ล้านลิตร ช่วยสนับสนุนปริมาณปาล์มน้ำมันที่ล้นตลาดตามกลไกการสำรองน้ำมันไบโอดีเซลรวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 59 ล้านลิตร จากสำรองน้ำมันปาล์มเดิมที่มีเพียงประมาณ 11.7 ล้านลิตร

นายชลิช ชินธรรมมิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือเคเอสแอล เปิดเผยมว่า การที่กระทรวงพลังงานเตรียมปรับสูตรเอทานอลอ้างอิง เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายเอทานอล เนื่องจากปัจจุบันราคาเอทานอลที่ซื้อขายจริงเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้า และไม่ได้อ้างอิงสูตรของ สนพ. อยู่แล้ว โดยราคาซื้อขายเอทานอลจริงอยู่ที่ 24-25 บาทต่อลิตร เทียบกับราคาอ้างอิงของ สนพ. อยู่ที่ 26.49 บาทต่อลิตร

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันความต้องการใช้เอทานอลทรงตัวมาเป็น

ระยะเวลา 4-5 เดือนแล้ว โดยอยู่ที่ 3.5 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งทางกระทรวงพลังงานแจ้งแผนบริหารจัดการน้ำมันโดยตั้งเป้าการใช้เอทานอลไว้ที่ 11 ล้านลิตรในปี 2579 แต่ก็ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนออกมาว่าในอนาคตจะส่งเสริมอย่างไร อาทิ แผนยกเลิกแก๊สโซฮอล์ จำเป็นต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะยกเลิกแก๊สโซฮอล์ชนิดใด เพื่อนำไปสู่การใช้เอทานอลให้เป็นไปตามเป้า ส่วนการส่งเสริมรถยนต์อี 85 โดยมองว่าอัตราภาษีที่ลดลงก็ไม่มากนัก เทียบกับมาตรการอื่นน่าจะไม่จูงใจ แต่ควรส่งเสริมการติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ที่ผลิตในประเทศให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์อี 85 ได้ หากในอนาคตจะประกาศยกเลิกแก๊สโซฮอล์อี 20 ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถยนต์ เนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่รองรับแก๊สโซฮอล์อี 85 แล้ว